



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 4 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: สร้างความเข้าใจ	แนวหน้า
2. กองทุน FTA ไฟเขียว 59.9 ล้านบาท พัฒนาโคเนื้อ-โคนม	มติชน
3. คอลัมน์: ข่าวสั้นรอบโลก: กระทบเศรษฐกิจ	เดลินิวส์
4. รายงานพิเศษ: เพิ่มความรู้ทางบัญชีหนุนเพิ่มรายได้แปลงใหญ่	แนวหน้า
5. ภาพข่าว: ร่วมลงนาม	แนวหน้า
6. ต่อคิวสลับกันป่วนเลย	ไทยรัฐ
7. สระบุรีเร่งช่วย'हनอนกระทู้'ระบาด	ข่าวสด
8. 'ธรรมนัส'ติดไผ่3วันได้รับ.ใหม่	มติชน
9. จัดทีมเดินสายฟังความเห็นชาวประมง	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: มองรอบทิศ: 'ก้อนกรวด' ในร่องเท้า!	เดลินิวส์
11. แชร้งโคตรนเกษตร'ฮิต รับเทรนด์สมาร์ทฟาร์ม	ฐานเศรษฐกิจ
12. คอลัมน์: กรุงเทพมอนิเตอร์: 'ม.อ.-ซีพีเอฟ'ร่วมวิจัยด้านสัตว์แพทย์	กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: สร้างความเข้าใจ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 13947 หน้า : 8 (ขวา)



สร้างความเข้าใจ : นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดสัมมนา “บทบาทเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ในช่วงปฏิรูปภาคเกษตร” ณ ห้อง Convention AB ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจนโยบายปฏิรูปภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรายงานข้อมูล ตลอดจนสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 15089 หน้า : 7 (ล่างขวา)

หัวข้อข่าว : กองทุน FTA ไฟเขียว 59.9 ล้านบาท พัฒนาโคนเนื้อ-โคนนม

กองทุน FTA ไฟเขียว 59.9 ล้านบาท พัฒนาโคนเนื้อ-โคนนม รองรับเปิดเสรีการค้าไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

นางอัญญา ตรีโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฉบับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ว่า เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีการค้าไทย-ออสเตรเลีย ซึ่งจะผลบังคับใช้ในปี 2564 และการเปิดเสรีการค้าไทย-นิวซีแลนด์ มีผลบังคับใช้ในปี 2568 ซึ่งหากการเปิดเสรีการค้ามีผลบังคับใช้อาจมีการนำเข้าเนื้อโค น้ำนมและผลิตภัณฑ์จากทั้ง 2 ประเทศที่มีศักยภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้เกษตรกรไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับต่างประเทศได้ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าต่างประเทศ ดังนั้น กองทุน FTA ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเร่งสร้างความเข้มแข็งให้สินค้าโคเนื้อและโคนมของไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าจึงได้อนุมัติงบประมาณ 59.9 ล้านบาท ให้กรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตสินค้าโคเนื้อและโคนม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่



สามารถนำข้อมูลกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมได้อย่างเหมาะสม โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ให้ใช้สถานที่และร่วมดูแลเนื้อระหว่างที่มีการศึกษาวิจัย



สำหรับอีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai Denmark Smart Dairy Farm) ของ อ.ส.ค. จำนวน 55.9 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิตเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง หรือ "Smart Farm" มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งที่เป็น Hard ware และ Soft ware ช่วยในการบริหารจัดการฟาร์มสามารถให้ผลผลิตน้ำนมดิบเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 กก./ตัว/วัน โดยฟาร์มแห่งนี้จะเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกรเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการศึกษาปฏิบัติของบุคลากรมืออาชีพการเลี้ยงโคนม รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมฟาร์มเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีพการเลี้ยงโคนม และการผลิตน้ำนมที่สะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งผลในการกระตุ้นการบริโภคนมภายในประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยกองทุน FTA จะยังคงมุ่งช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมให้มีความแข็งแกร่ง ให้เกษตรกรไทยสามารถแข่งขันกับโลกเสรีทางการค้าได้อย่างมั่นใจ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากกองทุน FTA สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2561 4727 หรือ Email : fta.oae@gmail.com หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www2.oae.go.th/FTA

โครงการศึกษาศึกษาการขุน คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 สายพันธุ์ ในระบบการขุนเชิงการค้า ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 4 ล้านบาท เพื่อเร่งศึกษาศึกษาคุณภาพการขุนโคเนื้อ 5 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นพันธุ์โคเนื้อที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง ได้แก่ โคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง โคเนื้อลูกผสมโคเนื้อและโคเนื้อ โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน โคเนื้อพันธุ์ดาก และโคเนื้อพันธุ์ลูกบิทรบุรี ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจวางแผนการเลี้ยงโคเชิงการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐ



ข่าวสั้น รอบโลก

● กระทบเศรษฐกิจ

กระทรวงเกษตรของเวียดนามรายงานเมื่อวันอังคาร ว่าโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน(เอเอสเอฟ) ซึ่งแพร่ระบาดไปแทบทั้งประเทศตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา จนต้องมีการกำจัดสุกรแล้วเกือบ 3 ล้านตัว จากจำนวนดังกล่าวเป็นการกำจัดสุกรเฉพาะในกรุงฮานอยมากกว่า 400,000 ตัว สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้แก่เวียดนามมากกว่า 3.6 ล้านล้านดอง (ราว 4,748.34 ล้านบาท)

เพิ่มความรู้ทางบัญชีหนุนเพิ่มรายได้แปลงใหญ่



โอกาส ทองยงค์



รายงานพิเศษ

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินนโยบายโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เกษตรกร โดยเริ่มตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ภายใต้แนวทาง “การจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร” (Agricultural Production Plan) และ “โครงการเกษตรแปลงใหญ่” (Mega Farm Project) ซึ่งมีเกษตรกรและภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 แปลงใหญ่ ต่อ 1 ภูมิภาค พื้นที่ติดกันรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ ขึ้นไป เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) จากการผลิต ทำให้ต้นทุนการทำเกษตรกรรมลดลง โดยคัดเลือกจากพื้นที่ อาทิ พื้นที่ สปก.ที่มอบให้เกษตรกร พื้นที่ตามโครงการจัดทำที่ดินทำกินแห่งชาติ (กทช.) พื้นที่ซึ่งเกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน

พื้นที่ที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่อยู่แล้วรวมกันอยู่หลายๆ แปลงในพื้นที่อำเภอเดียวกัน ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนตามสนองนโยบายดังกล่าว โดยร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการนำระบบบัญชีไปวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกรในระดับพื้นที่ เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดให้ตรงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด

นายโอกาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้นำองค์ความรู้ด้านบัญชีเผยแพร่แก่เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี สามารถนำข้อมูลทางบัญชีและหลักวิชาการมาใช่วางแผนการประกอบอาชีพ วางแผนกิจกรรมทางการเกษตร มีความรู้และเข้าใจในการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้ รัฐบาลรับ ใช้จ่าย รัฐบาลที่เหมาะสม สนับสนุนให้เกิดกลไกการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจำหน่ายผลผลิตออกสู่ตลาด สร้างเสริมให้เกษตรกรไทยพร้อมก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ เกษตรกรจำเป็นต้องรู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน รู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง ซึ่งหากเกษตรกรมีการบันทึกบัญชีเป็นประจำจะรู้ว่าสิ่งใดมีความจำเป็นหรือไม่จำเป็น

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 4 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13947

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 61.11

Ad Value: 76,387.50

PRValue (x3): 229,162.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เพิ่มความรู้ทางบัญชีหนุนเพิ่มรายได้แปลงใหญ่

วิเคราะห์ได้ว่าอาชีพที่ทำอยู่นั้น มีโอกาสยั่งยืนหรือไม่ มีต้นทุนที่คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่ได้รับและมีความเสี่ยงด้านการตลาดเพียงใด สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีการจดบันทึก ก็เป็นการทำแบบเลื่อนลอยโดยไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ

“บัญชีครัวเรือน หรือ บัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนที่ใช้

ประกอบในการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรเท่านั้น แต่การที่จะทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จได้ ต้องมีความรู้ด้านวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เพราะทุกอย่างคือต้นทุน ถ้าผลตอบแทนไม่คุ้มค่าก็ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้การบันทึกข้อมูลทางบัญชีจะช่วยได้ ซึ่งกรมฯจะดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ทางบัญชีแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายสนองตามนโยบาย Mega Farm Enterprise ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงโครงการอื่นๆ ทุกโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม
วันที่: พุธที่ 4 กรกฎาคม 2562
ปีที่: 40 ฉบับที่: 13947
Col.Inch: 16.88 Ad Value: 21,100
ภาพข่าว: รวมลงนาม

หน้า: 8(ซ้าย)
PRValue (x3): 63,300

คลิป: ชาว-ดำ



ร่วมลงนาม : นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในนามผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรฯร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกความร่วมมือการขยายผล
โครงการเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานผ่านการส่งเสริมการปลูกไม้เชิงพาณิชย์ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างไทยกับเกาหลี ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา เมื่อเร็วๆ นี้

ต่อดิวสลับกันป่วย



กรั้มอกกรั้มใจ ล้อกับบรรยากาศกรั้มฟ้ากรั้มฝน
 ในอารมณ์ล่าสุดที่ “บ๊ิกคู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยอมรับดีใจที่
 ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบ ด้วยกลไกต่างๆที่มีมาอย่างที่เขาต้องการ ไม่ได้มี
 วิธีการอย่างอื่นที่มันไม่ถูกต้อง
 พร้อมยืนยันต่อหน้าคณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วม โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา
 เยือนแผ่นดินแม่ จะนำ กรม.ทำพิธีถวายสัตย์ ตั้ง กรม.เสร็จไม่เกินเดือนกรกฎาคมนี้
 ตามอาการที่สะท้อนระดับความมั่นใจ คุณแรงกระเพื่อมอยู่หมดแล้ว
 และก็สลับคิวกันป่วย เสร็จศึกเวทีลุมพินี “พลังประชารัฐ” จบข่าว “สามมิตร”
 วิกิราชดำเนินก็ระเบิดศึกต่อเนื่องเลย กับกระแสข่าวการเปิดศึกปะทุรอยร้าวในพรรค
 เพื่อไทย ระหว่าง “เจ็ทน้อย” คุณหญิงสุภารัตน์ เกษราพันธุ์ เจ้าแม่เมืองกรุง กับ “เดอะฮวัน”
 นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค ว่าด้วยการชิงเหลี่ยมอำนาจกุมการบริหาร
 เมื่อ “บ๊ิกเนม” กลายเป็นพวก “พเนจร” นอกสภาฯ เพราะปาร์ตี้ลิสต์เต็มศูนย์
 ตามรูปการณ์ที่ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ต้องยื่นใบลาออกจากหัวหน้าพรรค ขณะที่
 นายภูมิธรรมก็แสดงความจำนงพร้อมวางมือเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อภารกิจพรรค
 จังหวะ “ซักรอก” ชิงการนำพรรคเพื่อไทย
 ข่ววงในที่ลั่นออกมาวงนอก “เจ็ทน้อย” แสดงพลังผลักดันเด็กปั้นอย่าง “ผู้การป๊อบ”
 น.อ.อนุศิษฐ์ นาคทรพรพ ส.ส.ภท.ม. ยึดแทนเลขาธิการพรรค แทนนายภูมิธรรม
 แต่นั่นก็เจอแรงเสียดทานจากสายแข็งๆของทีมงาน “เจ็ทแดง” นางเยวภา วงศ์สวัสดิ์
 กับ “น้องปู” อดีตนายท่งยังลักษณะ ชินวัตร ที่ไม่ลงรอยกับ “เจ็ทน้อย” โดยธรรมชาติ
 คงต้องมีคิวก็กัน เจ้าแม่เมืองเหนือ “บ๊ื่อ” เจ้าแม่เมืองกรุงยึดพรรคง่าย
 ตามกำหนดคดีเดี่ยว โทศหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ วันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ซึ่งถ้า
 ไม่มีอะไรพลิก โฝแบบพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก “เสี่ยกลอสเตอร์” นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์
 ส.ส.เชียงใหม่ รุ่นเก่าลายครามสุดในพรรคเพื่อไทยยามนี้ ก็คงนั่งเก้าอี้จำฝูงที่มนายใหญ่ดูใบ
 และนั่นก็คือว่าที่ “ผู้นำฝ่ายค้าน” ในสภาผู้แทนราษฎร
 อีกค่ายที่เงียบไปเพราะโดนฉากมันๆในที่พลังประชารัฐบัดบัง หันไปที่ทีมงาน

ประชาติปัตย์ที่ “อู๊ดดำ” นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค นำทีมเดินสายพบเกษตรกร ชาวสวนยาง สวนปาล์ม ทำการบ้านล่วงหน้า ในฐานะกุมโจวตากระทรวงพาณิชย์กับ กระทรวงเกษตรฯ

สร้างภาพลักษณ์ ปชป.ยุคใหม่ ทำงานเป็นระบบ ไม่ใช่ดีแต่พูด

ขณะเดียวกันก็มีข้อดีปลุกใจ แบบที่ “เสี่ยต่อ” นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศในงานเลี้ยงสังสรรค์ก่อนเริ่มงานสัมมนาพรรคประชาธิปัตย์ที่

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคจะทำทุกอย่างเพื่อให้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี

กระตุกต่อมอีกเหิมกองเชียร์ ฝืนกับ โลกแห่งความเป็นจริงที่สวนทางกัน ประชาติปัตย์อยู่ในสภาพทัพแตก “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หายหน้าปลึกวิเวก กลุ่มนิวเดม คนรุ่นใหม่ดอยห่าง แคนนำรุ่นใหญ่ อย่างนายกษิต ภิรมย์ อดีต รมว.ต่างประเทศ นายกรณ์ปัสกดิ์ สภาวสุ ยื่นลาออกจากสมาชิก

ยังมีข่าวนายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่บอกปิดตำแหน่ง ในพรรค ส่อแววชิงอีกคน

สภาพแพแตก ปชป.ยากจะฟื้นในระยะอย่างน้อย 5 ปีจากนี้

แม้แต่ตัวของ “เสี่ยต่อ” เอง ที่ตัดสินใจปักหลักนาที่สุดท้าย เกือบเคลิ้มตามมนตรีของคนชื่อ “เนวิน ชิดชอบ” กล่อมไปชบ พรรคภูมิใจไทย

ในอารมณ์กระเอยบที่เล่นแต่เอาจริงแบบที่ล่าสุดนายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ คอมเมนต์ข้อความในเฟซบุ๊กของ “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่โพสต์ รูปเครื่องบินส่วนตัว ด้วยข้อความ “ปายด้วย” ขณะที่เจ้าตัว “เสี่ยหนู” คอมเมนต์ตอบว่า “ย้ายพรรคก่อน”

สะท้อนคอนเนกชัน นายมนตรีแนบแน่นกับพี่น้อง “เนวิน-ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” อย่างปัก

และนั่นคือที่มาเบื้องหลังการแตกทีมระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์

“เสี่ยหนู” จูงมือ “เสี่ยต่อ” คอดเข้าบ้านพักในค่ายทหารย่านวิภาวดี กว่าเค็กก่อนโตทั้งคมนาคมการท่องเที่ยว สาธารณสุข แบ่งให้ประชาธิปัตย์ ล็อก กระทรวงพาณิชย์ เกษตรฯ การพัฒนาสังคมฯ ปากมันตามๆกัน

ถึงขั้นพูดกันวงในคนใกล้ชิด ถ้าไม่ผิดกติกา มารยาททางการเมือง นายมนตรีจะได้นั่งแทน “เลขานุการ รมว.คมนาคม” ใน โจวตาของพรรคภูมิใจไทยเลยด้วยซ้ำ

ในยุคจักรการเมือง อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

ยิ่งตามฉากสถานการณ์ที่วันนี้ค่ายภูมิใจไทยเฉยเจาะฐานปักภัยได้ ทั้งทัพลุง ชุมพร ตามข่าวสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดพัทลุง เปลี่ยนค่ายแห่ขบทีม “เสี่ยหนู” กันเต็มไปหมด

โดนเพื่อน “ตกลาในบ่อ” ประชาติปัตย์ยิ่งฝันอยากไปกันใหญ่.

ทีมข่าวการเมือง รายงาน

สระบุรีเร่งช่วย'หนอนกระทู'ระบาด

สระบุรี - เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลพุทรา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทูข้าวโพด โดยมีนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าเกษตรอำเภอ 13 อำเภอ เข้าร่วมประชุม

จากการสำรวจตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.2561 จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดจนถึงวันที่ 1 ก.ค.2562 จำนวน 48,707.50 ไร่ มีเกษตรกร 2,296 ราย พื้นที่ที่ไม่พบการระบาด 419.50 ไร่ พบระบาดรุนแรงน้อย 17,394 ไร่ และรุนแรงมาก 5,874.25 ไร่ มีพื้นที่เฝ้าระวัง 25,019.15 ไร่ พบการระบาดรุนแรงในข้าวโพดฝักที่มีอายุ 7-45 วัน จากนั้นลดการระบาด ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีจึงสร้างการรับรู้ส่งเสริมให้เกษตรกรทุกพื้นที่ป้องกันกำจัดหนอนกระทูโดยใช้วิธีผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี

'ธรรมนัส' ติดโผ 3 วัน ได้รบ. ใหม่

'ดอน' นั่งรมว.ต่างประเทศอีก มุ่งพบชร. ลุ้น 3 เดือน ปรึบครม. พท. ดันสมพงษ์หน.-ป้อปเลขา วิชาญชี้ 'คู่ 2' รัฐนาวา 'เรือเหล็ก'

'บิ๊กตู' ย้ำตั้ง รบ.ใหม่เสร็จใน ก.ค. นี้ 'วิชาญ' ชี้ รบ.เหมือน 'เรือเหล็ก' ต้อง ป้องกันสนิมเนื้อใน 'ณัฐพล' เผย พบชร. จะเชื่อมต่อระหว่าง กก.บห. และ ส.ส. มากขึ้น อนาคต. ชงตั้ง กมธ. ป้องกันรัฐประหาร 'สมพงษ์' หนุน 'อนุศิษฐ์' เลขาฯ พท. (อ่านต่อหน้า 10)



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า



พบนายกฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้คณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12 เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม



ชมคลิปวิดีโอ



วิษณุ เครืองาม

ต่อจากหน้า 1

'ธรรมนัส'

'บิกตู' ดีใจได้นั่งนายกฯรอบ 2

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้การต้อนรับนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำคณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12 รวม 200 คน เข้าเยี่ยมคารวะ โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรื่องของการเมือง ประเทศไทยปีนี้ได้จัดการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทุกอย่างยังเป็นไปตามโรดแมปทุกประการ และมีพระราชพิธีในช่วงดังกล่าวด้วย เชื่อว่าทุกคนได้ติดตามข่าวสารอยู่เป็นระยะเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ขอยืนยันว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอนตามโรดแมป คือพิธีเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะถือเป็นการทำงานของรัฐบาลโดยสมบูรณ์ จะสานต่อนโยบายสำคัญที่ดำเนินการมาให้ลุล่วง และปีนี้ไทยเป็นประธานอาเซียนด้วย จึงต้องส่งเสริมให้อาเซียนก้าวไปด้วยกัน ลุ่อนาคต ทุกประเทศต้องอยู่ร่วมกันอย่างพหุสังคม ไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม ต้องอยู่ให้ได้ โดยปราศจากความขัดแย้ง และเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาล ในการทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเกียรติภูมิของประเทศไทย และเพื่อคนไทย เพื่อประโยชน์ของประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทย อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรืออยู่ส่วนใดของโลกก็ตาม ทุกคนจะได้มีที่ยืนอย่างมีศักดิ์ศรี สง่างาม

หลังจากนั้น นายกษัตริย์คณะคนไทยว่า “มีอะไรอีกไหม” โดยหญิงคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่า ดีใจที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนายกฯอีกครั้ง พล.อ.ประยุทธ์จึงกล่าวตอบว่า “เหรอไม่ถามผมบ้างว่าดีใจไหม ก็ดีใจที่ได้ทำเพื่อประเทศไทย ด้วยกลไกต่างๆ ที่มันมาอย่างที่เขาต้องการ ไม่ได้มีวิธีการอย่างอื่นที่มันไม่ถูกต้อง โอเคเนะครับ ขอบคุณนะจ๊ะ เดี่ยวคงได้คุยหักทลายกัน สวัสดิ์นะจ๊ะ” จากนั้นนายกฯเดินหักทลายคณะคนไทย และเปิดโอกาสให้ทุกคนถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

'ณัฐพล' ยัน 3 วัน ได้รัฐบาล

ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา วันนี้ได้เห็นความสงบเกิดขึ้น โดยพรรค พปชร. และพรรคร่วมทั้งหมด จะให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจ เดินหน้าจัด ครม.ตามความเหมาะสม คิดว่า 2-3 วันนี้ จะสามารถตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม จากที่หลายฝ่ายออกมาแสดงจุดยืน ทำให้เห็นว่าทุกคนมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก และคงยอมรับการตัดสินใจของนายกฯ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์จะบริหารประเทศ และนำพาพวกเราไปในทางเหมาะสมได้ และคิดว่าเมื่อเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นในที่ประชุม ส.ส. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมรับการทำงานบางส่วน ทุกอย่างจะดีขึ้น

ไครม. 'บิกตู' เมีนสามมิตร

รายงานข่าวจากพรรค พปชร. แจ้งว่า สำหรับรายชื่อ ครม. ที่มีการสลับปรับเปลี่ยนผู้ที่จะมีมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนนำรายชื่อ ครม. ขึ้นทูลเกล้าฯ ประกอบด้วย 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 4. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 5. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี 6. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 7. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 8. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 9. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 10. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

11. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 12. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง 13. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 14. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 15. นายอิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 16. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 17. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 18. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20. นายประภัทร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฮือฮา 'ธรรมนัส' คุมแรงงาน

21. นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 22. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 23. น.ส.กนกวรรณ วิชาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 24. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 25. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 26. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 27. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 28. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 30. นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 31. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 32. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 33. นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 34. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 35. ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 36. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ จะเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้พิจารณาตามคำร้องของกลุ่มสามมิตร โดยนายสุริยะยังคงนั่งในตำแหน่ง รว.อุตสาหกรรม ส่วนนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท นั้นหลุดไ

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ได้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หลังจากที่นั่งชายออกมาประกาศไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีคือ

ลุ้น3เดือนปรับครม.ส่งชื่อใหม่

รายงานข่าวจากพรรค พปชร. แจ้งว่าสำหรับการจัดสรรตำแหน่ง ครม. ในส่วนของพรรค พปชร. และกลุ่มสามมิตรเป็นที่ยุติแล้ว โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะแกนนำกลุ่มสามมิตร ยอมให้ พล.อ.ประยุทธ์พิจารณารายชื่อ ครม. ในส่วนของพรรค พปชร. ตามความเหมาะสม โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขณะที่นายสุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวว่า การจัดสรรตำแหน่ง ครม. ในครั้งนี้จะไปตามที่นายสุริยะเสนอ แต่ภายหลังรัฐบาลบริหารงานไปได้สักประมาณ 3 เดือน อาจจะมีการปรับ ครม. เพื่อจัดสรรตำแหน่งให้ลงตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีชื่อนายดอน ปรมัตถิ์นัย กลับมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเหมือนเดิม

อิมคริม-ก่อนปัญหายุติ

รายงานข่าวพรรค พปชร. แจ้งว่า ในการประชุมร่วม ส.ส.พรรค พปชร. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา แม้จะมีภาพปรากฏผ่านสื่อด้วยการยุติปัญหา แต่มีบางช่วงที่ค่อนข้างเครียด หลังจากที่นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ซึ่งมีรายงานข่าวว่าเป็นหนึ่งคนที่หลุดจากโผ ครม. ได้ลุกขึ้นสะท้อนปัญหาของพรรค หากจะตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ควรสรุปให้เป็นมติของพรรค โดย ส.ส.มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ให้อำนาจคนใดคนหนึ่งดำเนินการ จากนั้นมี ส.ส.บางส่วนที่มีความใกล้ชิดนายสนธิรัตน์ หยิบยกประเด็นที่ ส.ส.กลุ่มสามมิตรเสนอข้อโต้แย้งสนธิรัตน์ ทำให้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และแกนนำกลุ่มสามมิตร ได้กล่าวคำขอโทษต่อที่ประชุม โดยย้ายอยู่หลายครั้ง ขณะที่นายสุริยะ เจนจาจะ ส.ส.กทม.ที่ระบุว่า จะเสนอญัตติขี้นเลขานุการตำแหน่ง และยอมยุติไม่เสนอญัตติภายหลังแกนนำกลุ่มสามมิตรแถลงยอมรับและเคารพการตัดสินใจของนายสุชาติในการจัด ครม. ลุกขึ้นเตรียมอภิปราย ทำให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ส่งสัญญาณขอความร่วมมือให้หยุด เพื่อไม่ให้เกิดการถกเถียงกันบานปลาย จนแกนนำต้องระบุว่าพร้อม

รับฟังทุกปัญหาของ ส.ส. และขอให้ ส.ส.ทุกคน ร่วมกันทำงานก่อนจบการประชุม พร้อมขอบคุณ นายสุริยะที่ใจเย็นและไม่ขยายความต่อ

'วิษณุ' ชีบ.เหมือน'เรือเหล็ก'

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ขยายความเพิ่มเติมกรณีที่ไม่ไปปรากฏ พิเศษ เรื่อง บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเปรียบเทียบเรือเป็ะได้จอดเทียบท่าและเปลี่ยนเป็นเรือลำใหม่แล้ว ถ้าไม่ช่วยพายก็อย่าเอาเท้าราน้ำว่า พุดไปอย่างนั้น ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณไปถึงคนในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เท่านั้น แต่ส่งสัญญาณให้หมดทั้งประเทศ ส่วนที่เปรียบเทียบว่าหากเรือล่ม ส.ว. จะได้รับผลกระทบด้วยนั้น ต้องดูว่าเรือล่มลักษณะไหน ไม่ได้สงสัยหรือว่าล้มแปลว่าอะไร ต้องย้อนว่าล้มแปลว่าอะไร ไม่มีอะไร อย่าไปคิดมาก พุดให้มันขบขันบ้าง ขนาดนายสุชาติส่งสารยังหาว่าจจะรัฐประหาร ตนเลยไม่กล้าพุดแล้ว ไม่เอาแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีเรือเป็ะแล้ว จบ บัดนี้เรือลำใหญ่ มาก เพราะบรรพบุรุษก็เยอะกว่า สิ้นค้าก็เยอะกว่า ความรับผิดชอบก็มากกว่า แต่ว่าบังเอิญ

เรือมันใหญ่ยังไม่รู้ ยังตั้งชื่อไม่ออก มันใหญ่กว่าเรือเป็ะ เพราะเรือเป็ะมันเป็นไม้ เรือลำนี้พื้นมันเป็นเหล็ก

แนะวิธีต้องป้องกันเกิดสนิม

“เมื่อเป็นเหล็กสนิมมันเกิดได้ และปกติ สนิมเกิดแต่เนื้อในเหล็ก อะไรรักก็ตามที่เป็นเหล็ก สนิมมันเกิดได้ทั้งนั้น อะไรรักก็ตามที่เป็นแผลบาดทะยักก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น อะไรรักป่วย โลหิต ก็เป็นพิษได้ทั้งนั้น ส่วนวิธีป้องกันก็ต้องหามา ซึ่งทุกคนจะเป็นคนป้องกัน และจริงๆ ผมพูดกับคน 250 คน แต่คุณอุตุรีไปฟังเอง เมื่อฟังแล้วคุณรู้เรื่อง ก็ช่วยรับส่วนบุญไปด้วยทั่วๆ กัน ปกติก็นานกว่าสนิมจะเกิด แต่ผมไม่สามารถตอบได้ว่าระยะเวลาเท่าไร ดังนั้น ต้องบอกให้รู้แล้วว่าป้องกันได้ อย่างไรก็ตาม เหล็กมีข้อดี อย่างหนึ่งคือ ไม่รื้อ แค่นิมขึ้น” นายวิษณุ กล่าว เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะอยู่ส่วนไหนของเรือลำใหม่นั้น นายวิษณุกล่าวว่า “ก็เขากัปตัน กัปตันนั่งตรงไหนล่ะ”

โยนนายกฯตอบทูลเกล้าฯครม.

นายวิษณุให้สัมภาษณ์ถึงการนำรายชื่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ

ว่า ไม่ทราบ และไม่มีการบอกว่ารัฐบาลต้อง นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯในช่วงเวลาใด แต่รู้ว่า ดำเนินการเร็วหน่อยจะเป็นเรื่องดี เพราะมีหลายอย่างต้องเร่งดำเนินการ หากไม่ทูลเกล้าฯ จะไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ในส่วนของ ตน ได้กรอกประวัติและส่งไปแล้ว จากที่คุยกับ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทราบว่าตรวจประวัติ เรียบร้อยแล้ว ไม่รู้ว่าเสนอไปถึงนายกรัฐมนตรี หรือยัง ส่วนความคืบหน้าการร่างนโยบายของ รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 162 กำหนดว่า รัฐบาลต้องแถลงนโยบาย และนโยบายนั้นต้อง สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ สอดคล้องกับแนว นโยบายของรัฐในรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาล ตั้งใจว่าจะทำในเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไป ทั้งนี้ นโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาต้องบอกแหล่ง ที่มาของเงินที่จะมาดำเนินนโยบายนั้นๆ เพราะ รัฐบาลในอดีต บางชุดก็ได้แถลงไปสรวัด บางที ก็เพื่อฝัน บางทีก็เพื่อจ้อ เพื่อปกและเมอทำนอง นั้น เพราะเขาเข้าจริงไม่รู้อะไรเงินที่ไหนมา

และหากบอกได้ว่าจะมีกฎหมายที่เป็นกฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิรูปซึ่งต้องใช้ที่ประชุมรัฐสภา พิจารณา ก็ควรบอกไปจะได้เตรียมตัว

เมื่อถามถึงกระแสข่าวจะตั้งกรมสอบสวน คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มาขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี แทนกระทรวงยุติธรรมนั้น นายวิษณุกล่าวว่า ไม่มี ไม่เคยได้ยินด้วย เอามาได้ยังไง

อนค.ชงกมธ.ป้องกันรพห.

ที่รัฐสภาชั่วคราว-หอประชุมใหญ่ที่โอที นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) แถลงแนวทางการทำงาน ในการประชุมสภาลับตาหน้าว่า เมื่อช่วงเช้า วันที่ 3 กรกฎาคม นายณัฐชา บุญไชยอิน สวัสดิ์ รองโฆษกพรรค ขอยื่นกระทู้ถามสดถึง พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อถามถึงความคืบหน้าการจัด ตั้ง ครม.ที่มีความล่าช้า แต่นายกฯไม่มาตอบ จึง ทำให้กระทู้ตกไป จึงหวังว่าสักวันนายกฯจะต้อง มาชี้แจงตอบข้อสงสัยที่สภาบ้าง

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนค. กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ กับสื่อมวลชนว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ว่าเรารู้กันอยู่แล้วหมายถึงรัฐประหาร การที่พุด ออกมาในเวลาที่ไม่สามารถจัดการปัญหาภายใน พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ ในฐานะที่ตน และพรรค อนค.มาจากการเลือกตั้ง หลายคนมีส่วนในการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตย ตั้งคณะ กรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกัน

ไม่ให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งไม่รู้ว่าจะตั้งคณะกรรมการได้หรือไม่ แต่ในส่วนของพรรคเรามีความตั้งใจเต็มที่ที่จะให้การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้าย

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

'ธรรมนัส'

สภานิติบัญญัติสภาผู้แทน

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ให้สัมภาษณ์กรณี 3 ผู้ตัดสินของพรรคฝ่ายค้านที่เสนอโดยนายลูทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชาชนไทย และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค อนาคต. ที่ยื่นให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไว้พิจารณาและบรรจุในระเบียบวาระการประชุมว่า ยืนยันว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่รับผู้ตัดสินของพรรคฝ่ายค้าน จำนวน 3 ผู้ตัดสิน หลังจากพบทวนรายละเอียด จำนวน 2 รอบแล้ว ยืนยันว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่รับผู้ตัดสินดังกล่าว เพราะจากการหารือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภา และที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เนื่องจากผู้ตัดสินดังกล่าวถือว่าไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่จะพิจารณา ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาทำหนังสือแจ้งไปยัง ผู้นำที่ยื่นผู้ตัดสินทั้ง 3 แล้ว

"ยืนยันว่าการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบ ตามกรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ โดยผมไม่กังวลว่ากรณีไม่บรรจุผู้ตัดสินดังกล่าวจะทำให้ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านนำไปโจมตีว่าเข้าข้าง หรือปกป้องฝ่ายใด ผมทำหน้าที่เป็นกรรมการ เหมือนกรรมการฟุตบอล หรือกรรมการชกมวย ถือเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ลงไปเป็นคู่ชก ดังนั้น ผู้ตัดสินที่ ส.ส.เสนอเข้าสู่การพิจารณาต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากเรื่องใดที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ และไม่ขัดกับกฎหมาย ต้องถูกพิจารณาและบรรจุในวาระประชุม" นายศุภชัยกล่าว

พท. ชูร้องป.ป.ช.เอาผิด

นายลูทินกล่าวว่า ได้รับหนังสือตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภา ต่อกรณีที่ไม่บรรจุผู้ตัดสินที่เสนอแล้ว เหตุผลที่ระบุไว้ในหนังสือ

คือ ไม่อยู่ในอำนาจที่สภาผู้แทนราษฎรจะทำได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 อย่างไรก็ตามล่าสุด นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรค พท. ยื่นญัตติด่วนเพื่อศึกษาแนวทางการได้มาซึ่ง ส.ว. ตนยังรอพิจารณาว่าสภาจะบรรจุผู้ตัดสินได้หรือไม่ โดยมีระยะเวลาการรอคำตอบ จำนวน 5 วันตามข้อบังคับการประชุมและหากสภาไม่บรรจุผู้ตัดสินดังกล่าว จะพิจารณาต่อแนวทางที่จะยื่นแจ้งความ หรือยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของประธานสภาต่อไป

'สมพงษ์'หนุน'ป๊อบ'เลขาพรรค

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค พท. ชุดใหม่ ว่า ต้องเลือกโดยกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ โดยพรรค พท.จะมีกำหนดการประชุมในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ โดยจะเลือกทั้งกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรค ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรค พท.ขณะนี้ชื่อผู้ที่มีความโดดเด่นมากที่สุด คือ น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพ ส.ส.กทม. ทั้งนี้ หาก น.อ.อนุดิษฐ์ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการคนใหม่ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาภายในพรรค เพราะระบบการทำงานภายในพรรคนั้นถือว่าดี และเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้ ทั้งนี้ ยอกยกให้ผู้ที่จะมีมาตรฐานตำแหน่งดังกล่าว เป็นตัวจริง ไม่ใช่สแตนด์แมน เพราะในระบบการเมืองนั้น ไม่ควรให้ใครมาเป็นนอมินี หรือทำหน้าที่แทน ดังนั้น จะกำหนดให้กรรมการบริหารพรรคทั้ง 29 คน เป็นตัวจริง โดยพรรค พท.มีคนรุ่นใหม่มากพอสมควร จึงเห็นควรที่จะเอาคนเหล่านี้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งพรรค พร้อมเรียนรู้งานกับผู้ใหญ่ของพรรคไปด้วย

"การก่อตั้งพรรคไทยรักไทย (ทรท.) จนมาถึงปัจจุบันนี้ ถือว่าพรรค พท.มีอายุหลายปีแล้ว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานทางการเมือง ขณะที่คนรุ่นใหม่ก็มีความฉลาดและตั้งใจดี ที่จะทำงานทางการเมือง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหาก น.อ.อนุดิษฐ์มาเป็นเลขาธิการพรรค จะไม่ก่อให้เกิดปัญหากับ ส.ส.ภาคอีสานที่สนับสนุนคนอื่น จะไม่มีแรงกระเพื่อมทุกอย่างจะเดินหน้าไปได้ ส่วนผลงานจะออกมาดีหรือไม่ก็ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง" นายสมพงษ์กล่าว

'ภูมิธรรม'ชี้ถึงเวลาคนรุ่นใหม่พท.

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรค แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการว่า พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันนี้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเสนอเรื่องไปยัง กกต. เพื่อดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อบังคับ โดยขณะนี้ที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งนายปลอดประสพ รักษาการแทน และคาดว่าจะสามารถดำเนินการประชุมใหญ่สามัญได้ในวันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 พรรค พท. องค์ประชุมจะประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ ตัวแทนภาค ตัวแทนจังหวัด และตัวแทนสาขา ส.ส. 136 ท่าน อดีต ส.ส. และสมาชิกพรรคจำนวนไม่ต่ำกว่า 250 คน โดยการประชุมจะมีเพียงวาระเดียว คือ การเลือกหัวหน้าพรรค พท. และในวันเดียวกันกับหัวหน้าพรรคจะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 29 คน ด้วย

เมื่อถามถึงตำแหน่งเลขาธิการพรรค พท. นายภูมิธรรมกล่าวว่า ตำแหน่งเลขาธิการพรรคก็เช่นกัน ที่จะต้องให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณา ส่วนตัวของตน ตนเข้ามาทำหน้าที่นี้ตั้งแต่สมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผ่านวิกฤตการณ์ และเรื่องราวต่างๆ มาหลายครั้งหลายหนแล้ว ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นเลขาธิการพรรคที่อยู่ในตำแหน่งมายาวนานคงถึงเวลาที่พรรคจะต้องหาบุคลากรมาทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปเป็นเรื่องของคนรุ่นหลังที่จะขึ้นมาทำงานต่อไป แต่ตนยังจะอยู่กับพรรค และช่วยงานพรรคต่อไป

'ธนาธร'ครบกำหนดแจ้งศาลธน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความคืบหน้าการพิจารณาคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้อง 32 ส.ส. ตามที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ 66 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการ

ที่ถือครองหุ้นสื่อ ทำให้ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่ง ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คน ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับสำเนาคำร้อง ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัค

มีเดีย จำกัด ประกอบธุรกิจสื่อ อันเป็นลักษณะ ต้องห้ามมิให้สมัครเป็น ส.ส. และอาจเป็นเหตุให้ ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.ลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นั้น จะ ครบกำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลา 30 วัน ให้นายธนาธร ยืนคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีของนาย ธนาธร ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องของ กกต.ไว้วินิจฉัยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม และสั่ง ให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ไปจนกว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

พท.รวมจวก'บิกตุ'ข่มขู่ปฏิวัติ

ที่หอประชุมใหญ่ที่ไอที มีการประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธาน สภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อรับฟังข้อปรึกษาของสมาชิก ส.ส. โดยนาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อ ไทย ได้ลุกขึ้นหารือกรณีที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกสารขอโทษ ประชาชนกรณีความขัดแย้งภายในพรรคพลัง ประชาธิปัตย์ ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะการเริ่ม ต้นแก้ไขปัญหาคือต้องยอมรับต่อปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน แต่ไม่อยากเห็นการผลักการภายใน พรรคพลังประชารัฐมาเป็นปัญหาของประเทศ ชาติ และประชาชน โดยเฉพาะคำพูดของ

พล.อ.ประยุทธ์ ที่ระบุว่า "เพื่อให้การดำเนินการทางการเมืองกลับไปเป็นปัญหาเช่นเดิม จน ต้องเกิดการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ ที่ทุกคนไม่ ต้องการขึ้นมาอีกนั้น" ทำให้ไม่หลับ สงสัยเช่น เดียวกับพี่น้องประชาชนว่าการแก้ไขปัญหา แบบเดิมหมายถึงอะไร จะใช้มาตรา 44 คุกคาม คนเห็นต่าง จะสืบทอดอำนาจ หรือข่มขู่เพื่อ จะปฏิวัติรัฐประหารอีกหรือไม่ จึงอยากฝาก ประธานสภาไปถาม พล.อ.ประยุทธ์ให้หน่อย ว่าความหมายว่าอะไร เพราะถ้าต้องการปฏิวัติ จริงๆ ถือว่ามีความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160(5) เกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง และขอให้ประธานทำเรื่อง ถอดถอน แล้วตนร่วมจะลงชื่อด้วย

ขณะที่ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย ท้าว่าวันนี้ (3 ก.ค.) เมื่อ 8 ปีที่แล้ว เป็นวันที่พรรคเพื่อไทยชนะ การเลือกตั้ง ทำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก และใช้เวลาไม่ถึง 1 เดือน จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ แต่ปัจจุบันผ่าน มา 3 เดือนแล้วยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ จึงขอให้ประธานสภาส่งหนังสือไปยังนายกฯ ขอให้เร่งรัดการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จโดยเร็ว เพราะมีปัญหาของประชาชนที่ค้างค้ำรอให้ แก้ไขจำนวนมาก

จัดทีมเดินสายฟังความเห็นชาวประมง

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยหลังลงพื้นที่ภาคตะวันออก (ตราด ระยอง และจันทบุรี) เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาพื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมถึงปัญหาในการประกอบอาชีพประมงจากตัวแทนกลุ่มชาวประมง ทั้งพื้นบ้านและพาณิชย์ในพื้นที่พร้อมชี้แจงการดำเนินการของภาครัฐที่แก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือชาวประมงโดยไม่ปล่อยผ่าน ว่า การประชุมดังกล่าวมีตัวแทนชาวประมงร่วมกันเสนอปัญหาสรุปได้ ดังนี้ ด้านกฎหมายประมง มีการเสนอให้ปรับแก้กฎหมาย พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 และขอให้ยกเลิกกฎหมายบางมาตรา เนื่องจากมองว่าการออกกฎหมายที่ผ่านมามีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรฯ ออกคำสั่งที่ 452/2561 ดังขณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอาชีพทำการประมง และมีข้อสรุปในการแก้ไข พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิ้น 18 มาตรา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนยกร่างตัวบทกฎหมาย ประเด็นขาดแคลนแรงงาน โดยชาวประมงให้ข้อมูลว่าแม้จะอยู่ใกล้เขตชายแดนแต่ก็ยังคงขาดแคลนแรงงานประมง อีกทั้งยังมีความยุ่งยากในขั้นตอนการจ้างแรงงานที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง จึงขอให้ใช้แรงงานกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู (บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) ต่อไปและขอให้ใช้มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ตลอดทั้งปี ซึ่งประเด็นนี้ได้รับแจ้งต่อชาวประมงว่าเดิมภาครัฐได้ใช้มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 กรณีเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงาน แต่ขณะนี้ได้แก้ปัญหาโดยนำเข้าแรงงานต่างด้าวในเรื่องประมงด้วยวิธีเอ็มโอยู เป็นการปกป้องตัวแรงงานและเจ้าของเรือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และตัวแรงงานได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง โดยกระทรวงแรงงานทำเอ็มโอยูแล้ว ประเทศได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และลาว ส่วนการจัดตั้ง วันสต๊อปเซอร์วิส บริเวณพรหมแดนเรื่องแรงงานต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าดำเนินการได้หรือไม่

นอกจากนี้ ยังชี้แจงประเด็นการแจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมงและเครื่องมือวีเอ็มเอส (VMS) และเฝ้าระวังเอกสารที่ปรับลดลงตามข้อเสนอของชาวประมงแล้ว พร้อมเร่งช่วยเหลือเรื่องการปิดสัญญาณ VMS กรณีเรือไม่ประสงค์ออกไปประมงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ประเด็นเรื่องอวนลากแมงกะพรุน อยู่ในขั้นตอนออกประกาศเพื่อให้ทำประมงได้ตามข้อเสนอ ประเด็นการซื้อเรือกิน ถ้าสุดท้ายจ่ายเงินสดเชยงวดที่หนึ่งเข้าบัญชีชาวประมง 250 รายแล้ว เหลือเพียง 2 ราย ที่ต้องรอคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ส่วนประเด็นอื่นชาวประมงยังเสนอให้กำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงพื้นบ้าน พาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนระดับจังหวัด ซึ่งมอบหมายให้ประมงจังหวัดไปขับเคลื่อนกิจกรรมต่อ โดยใช้กลไกการทำงานของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด และให้ประมงจังหวัดลงพื้นที่สร้างความรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของชาวประมงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำปัญหาข้อเสนอนี้มาจากชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์มาพิจารณาหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมตามบริบทกฎหมายต่อไป.

มองรอบทิศ

'ก้อนกรวด' ในร่องเท้า!

เงียบจนหลับ! เมื่อพ่อค้าโพสดีภาพติดปัญหาเศรษฐกิจว่า “ตลาดลำเหิง” ไม่เคยเงียบเหงาอย่างนี้ในรอบ 50 ปี

ก่อนหน้านั้น นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ดี ฝ่ายการเมืองต้องรีบตั้งรัฐบาลให้ชัดเจนโดยเร็ว เพราะเสียเวลามากแล้ว จึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทย-ต่างประเทศอย่างมาก

ขณะนี้กำลังทุนต่างชาติชะลอการลงทุนในไทยไปมาก และย้ายฐานการผลิต-การลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้าน

เช่นเดียวกับศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีตัวเลขส่งออกเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา หดตัวต่อเนื่อง ขณะที่ตัวเลขการท่องเที่ยว 5 เดือนที่ผ่านมา หดตัวไปแล้ว 3 เดือน เพราะนักท่องเที่ยวจีนลดลง ส่วนนักท่องเที่ยวเรือนปรับตัวสูงขึ้นจาก 5 ปี ที่ผ่านมา ภาพรวมแล้วเศรษฐกิจไทยถือว่ายังไม่ดี จึงปรับประมาณการจีดีพีจากเดิมโต 3.7% เหลือ 3.1%

วันก่อนพ่อค้าขายผลไม้สด-แช่อบบอกกับ “พยัคฆ์น้อย” ว่าช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ว่าแย่ ๆ แต่หลังเลือกตั้ง (24 มี.ค. 62) เป็นคืนมา ยอดขายกลับแย่มาก! เหมือนคนไม่มีเงิน หรืออาจจะประหัดกันมาก ทั้งที่ราคาผลไม้ยังเท่าเดิม 20 บาท/ชิ้น

สภาพเศรษฐกิจแย่ทุกภาคส่วน

สะท้อน “ฝีมือ” การบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แล้วยิ่งมาเจอการเลือกตั้งผ่านไป 100 วัน ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่เสร็จ ซึ่งจุดภาวะเศรษฐกิจ จุดความเชื่อมั่นมันตกลงไปอีก

“100 วัน” ตั้งคณะรัฐมนตรีไม่ได้ เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญ “ตีโชน” ให้เป็นรัฐบาลผสม เกือบ 20 พรรค

ตอนแรกแข่งเก้าอี้รัฐมนตรีระหว่างพรรคพลังประชารัฐ แกนนำตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่น แต่เมื่อฝุ่นจางลง คนในพรรคพลังประชารัฐกลับมา “แย่งขามข้าว” กันเอง



โดย “มั่งใหญ่” กลุ่มสามมิตรของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายอนุชา นาคาศัย ต้องการคุมกระทรวงเกษตรฯ แต่สุดท้ายก็วัด! จากกระทรวงเกษตรฯ โดยมีข่าวนายสมศักดิ์ จะมาคุมกระทรวงยุติธรรม ประเดิมนั่งตึกกระทรวงยุติธรรม ใหม่เอี่ยมอ่องเป็นคนแรก เพราะตึกนี้เพิ่งสร้างเสร็จหมาด ๆ อยู่ริมถนนแจ้งวัฒนะ

เมื่อวัด! กระทรวงเกษตรฯ กลุ่มสามมิตรก็เล็งกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีขุนทรัพย์มหาศาล ควรตกเป็นของนายสุริยะ แต่สุดท้ายเจอ “คิสเบรก” จาก พล.อ.ประยุทธ์ ว่ายก

กระทรวงพลังงานให้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขฯ พรรค

งานนี้ถือว่ารับประทาน “แห้ว” รอบ 2 ทั้งที่ “กลุ่มสามมิตร” เป็น “นั่งร้าน” คุ้ม พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ รอบ 2 แต่เพื่อเก้าอี้ เพื่อผลประโยชน์ ทำให้ นายอนุชา ซึ่งตกสำรวจจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยฯ ถึงกับตัดพ้อว่าหากตัวเขาไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรี ก็อยากกราบ “แทบเท้า” นายกฯ ว่าอย่าเปลี่ยน โฟร์รัฐมนตรีของนายสุริยะเลย!

ถึงขนาดต้องกราบ “แทบเท้า” นายกฯ เพื่อของานทำให้กลุ่มสามมิตร และขอเก้าอี้ให้นายสุริยะ งานนี้เรียกว่า “หมดสภาพ” หมดราคา! นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

1 ก.ค. 62 “กลุ่มสามมิตร” ระดมพล! ออกมาขึ้นเงื่อนไขขอกระทรวงพลังงาน พร้อมทั้งเสนอให้ปลดนายสนธิรัตน์พ้นจากตำแหน่ง เลขฯ พรรค ซึ่งก็ได้ผล เมื่อนายสนธิรัตน์ประกาศไม่ขอรับเก้าอี้ รมว.พลังงาน

2 ก.ค. 62 มีข่าวรายชื่อคณะรัฐมนตรีถึงมือเลขฯ คณะรัฐมนตรี แต่จะมีชื่อ นายสุริยะ เป็น รมว.พลังงาน หรือไม่? บรรดา “นั่งร้าน” คงลุ้นระทึก! ว่าควรเป็นนั่งร้านต่อไป หรือจะแปลงร่างเป็น “ก้อนกรวด” ในร่องเท้าของ พล.อ.ประยุทธ์

แต่ที่แน่ ๆ พล.อ.ประยุทธ์เครียด! จนต้องหลุดปากออกมาว่า “อย่าให้แก้ปัญหามาแบบเดิมอีก ที่ทุกคนไม่ต้องการ”

แปลความหมายตรงไปตรงมา “100 วัน” ตั้งรัฐบาลไม่เสร็จ! แต่ พล.อ.ประยุทธ์ พู่อำรัฐประหารอีกแล้ว!!

พยัคฆ์น้อย

แอร์โดรนเกษตร'ฮิต รับเทรนด์สมาร์ทฟาร์ม

แห่ออกโดรนรับจ้างโปรยปุ๋ย-ยา การันตีปลอดภัย-แม่นยำ-งานเร็ว

“เกษตรกร 4.0-สมาร์ทฟาร์มมิ่ง” หนุนบริการแอร์โดรน “โดรนเพื่อการเกษตร” แฉงเกิดเกษตรกรรายย่อยตื่นตัวแห่ใช้โดรนพ่นยา ผู้ให้บริการเผยรายได้ต่อเดือน 90,000-180,000 บาท

โดรนเพื่อการเกษตร กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเกษตรกรยุค 4.0 แม้ปัจจุบันราคาจะสูงถึง 200,000-300,000 บาท ยังเป็นอุปสรรคของเกษตรกรรายย่อย แต่อนาคตด้วยกลไกการแข่งขันของตลาด และเทคโนโลยี

ย่อยสามารถใช้ประโยชน์จากโดรนในการฉีดพ่นยา

นายจักรพงษ์ บุรวิเศษเกษตรกร ผู้ให้บริการฉีดพ่นยาด้วยโดรนเพื่อการเกษตรในเขตภาคกลางตอนบน เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ตื่นตัวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร โดยขณะนี้ให้บริการรับพ่นยาด้วยโดรน เฉลี่ยเดือนละ 1,500 ไร่ โดยค่าบริการอยู่ที่ 60-120 บาทต่อไร่ (คิดเป็นรายได้ประมาณ 90,000-180,000 บาทต่อเดือน) แม้ว่าต้นทุนจะสูงกว่าค่าจ้างแรงงาน แต่สามารถช่วยเกษตรกรในด้านความปลอดภัย รวดเร็ว และความแม่นยำ

ส่วนนายสมาส เพ็ชรรัตน์ ผู้ให้บริการฉีดพ่นยาด้วยโดรนเพื่อการเกษตรในเขตภาคตะวันออก ชลบุรี และฉะเชิงเทรา กล่าวว่า บริการฉีดพ่นยาด้วยโดรนมีการเติบโตมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการรับรู้ประโยชน์จากการใช้โดรนในการพ่นยามากขึ้น อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีพื้นที่เกษตรไม่ถึง 100 ไร่ การลงทุนโดรนที่มีราคา

ประมาณ 300,000 บาท อาจไม่คุ้มค่า และหันมาใช้บริการแทน สำหรับผลตอบแทนการบริการดังกล่าวนั้นค่าบริการพ่นยาด้วยโดรนอยู่ที่ประมาณ 80-100 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 80,000 บาท ซึ่งแนวโน้มที่เกิดขึ้นขณะนี้เริ่มมี ผู้ใหญ่บ้าน และสหกรณ์ชุมชนต่างๆ เริ่มลงทุนซื้อโดรนมาให้บริการกับเกษตรกรในพื้นที่มากขึ้น

ด้านนายจตุพงศ์ ไตรวรทกวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอส.เอ.ที.ไอ. แพลตฟอร์มจำกัด ตัวแทนจำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตร แปรนด์ DJI กล่าวว่า กระแสการเข้ามาของเทคโนโลยี “โดรน” ทำให้เกษตรกรตื่นตัวเกี่ยวกับการนำโดรนมาใช้เพื่อการเกษตร โดยขณะนี้บริษัทมีเครือข่ายให้บริการพ่นยาด้วยโดรนมากกว่า 30 ลำ ให้บริการครอบคลุมทั้งภาคกลาง อีสาน และภาคเหนือตอนล่าง ค่าบริการอยู่ราว 80-100 บาทต่อไร่

ขณะที่ นายวิวัฒน์วงศ์ วิจิตรวาทการ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท สกาย วีไอวี จำกัด ผู้ให้บริการโดรนเพื่อวิเคราะห์พื้นที่การเกษตร ภายใต้ชื่อโครงการ “เกษตรแม่นยำ” กล่าวว่าภาคธุรกิจการเกษตรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ เนื่องจากพบว่า จะทำการเกษตรแบบเดิมไม่ได้แล้ว

เนื่องจากภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่สามารถขยายพื้นที่ทางเกษตรได้ ทางออกคือการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มผลผลิต ในพื้นที่เท่าเดิม เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

ทั้งนี้โครงการเกษตรกรแม่นยำของบริษัทยังอยู่ในช่วงของการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับพันธมิตรผู้ส่งออกข้าวโพดหวานรายใหญ่สุดในไทย โดยอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิตต่อไร่บนเนื้อที่ทั้งหมด 14,000 ไร่ ที่อำเภอเชิงดาว คาดว่าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลทั้งหมดจะสรุปได้ออกมาปลายปีนี้ หลังจากนั้นบริษัทจะเริ่มขยายบริการออกไปเชิงพาณิชย์ พร้อมกับบริการเก็บข้อมูลภาคพื้นดินโดยใช้เทคโนโลยี IoT

อนึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาค่าความคุ้มค่าการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ช่วยทำนาในภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง เพื่อศึกษาค้นทุนและผลตอบแทนของการใช้และไม่ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการช่วยทำนา และจากการสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า เกษตรกรที่มีการจ้างบริการโดรนในการพ่นสารกำจัดวัชพืช/แมลงศัตรูพืช และการพ่นฮอร์โมนบำรุงข้าว ซึ่งการใช้โดรนพ่นสามารถลดเวลาลงเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน 3-5 เท่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ควบคุมโดรนสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีลง 15-20% และไม่มีสารตกค้างในตัวผู้ปฏิบัติงาน สำหรับการคิดค่าบริการพ่นสารโดยใช้โดรนจะเท่ากับค่าจ้างแรงงานคน คือ ไร่ละประมาณ 50-80 บาท แต่กรณีนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นตามระยะทาง

ดังนั้น การใช้โดรนช่วย

ต่อหน้า 15

ข่าวต่อ แอร์โดรน

ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ในปี 2565 ราคาโดรนเพื่อการเกษตรจะลดลง อยู่ที่ 67,000-106,000 บาท จากราคาเปิดตัวในปี 2558 ที่ราว 300,000-500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีโมเดลธุรกิจแบบแบ่งปันหรือ เช่าใช้ ที่ช่วยเกษตรกรราย



ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 4 - เสาร์ 6 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 3484

หน้า: 1 (ล่างขวา), 15

Col.Inch: 66.76

Ad Value: 83,450

PRValue (x3): 250,350

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แฮร์รี่'โดรนเกษตร'ฮิต รับเทรนด์สมาร์ทฟาร์ม

ในการพ่นสารดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรลดเวลาในการพ่น ลดสารเคมี และข้าวไม่เสียหาย ด้านเกษตรกรที่ยังไม่มีการจ้างบริการโดรนในการพ่น พบว่า บางส่วนมีความสนใจที่จะจ้างบริการโดรนในการดูแลรักษาข้าวครั้งต่อไป เนื่องจากเห็นการใช้โดรนพ่นจากพื้นที่นาแปลงใกล้เคียง แต่บางส่วนยังไม่แน่ใจที่จะใช้บริการ เพราะยังขาดความรู้ในการใช้โดรนพ่นสาร และมีพื้นที่ปลูกอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ที่ใช้บริการโดรนฉีดพ่น ทำให้ไม่พบเห็นการใช้โดรนจากพื้นที่ใกล้เคียง ■

กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพมอเน็ตอร์

'ม.อ.-ซีพีเอฟ'ร่วมวิจัยด้านสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในภาคใต้ โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภาคปศุสัตว์และสัตว์น้ำในปัจจุบัน รวมถึงการศึกษาและวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์บริการ และติดตามภาวะโรคระบาดในพื้นที่

ผศ.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า ม.อ.มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศไทย ทั้งนี้ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งในแง่ของความรู้ บุคลากรและหน่วยงานภายในคณะทั้งศูนย์ คลินิก และโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับซีพีเอฟ จะมีการตกลงกันในรายละเอียดต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันลงนาม จึงเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือที่เกิดผลสัมฤทธิ์กับทุกด้านในอนาคต